



**ปฏิทินการดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน**

ช่วงเวลา	กิจกรรม	ขั้นตอนการจัดการความรู้	ผู้รับผิดชอบ
มกราคม 2567	จัดทำหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสนอรายชื่อตัวแทนหน่วยงานแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน		กองประกันคุณภาพการศึกษา
มกราคม 2567	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ, กรรมการขับเคลื่อน, กรรมการดำเนินงาน	<b>ขั้นตอนที่ 1</b> การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)	กองประกันคุณภาพการศึกษา
มกราคม 2567	คณะกรรมการขับเคลื่อน ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน		คณะกรรมการขับเคลื่อน
มกราคม 2567	คณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมชี้แจงและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน		คณะกรรมการขับเคลื่อน
กุมภาพันธ์ 2567	คณะกรรมการดำเนินงาน เสนอแผนการจัดการความรู้ ระดับคณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน เพื่อรวบรวมจัดทำแผนการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย	<b>ขั้นตอนที่ 2</b> การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)	คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการขับเคลื่อน
กุมภาพันธ์ 2567	คณะกรรมการขับเคลื่อน ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการจัดการความรู้ ระดับคณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน และจัดสรรงบประมาณสนับสนุน		คณะกรรมการขับเคลื่อน
มีนาคม 2567	กองประกันคุณภาพการศึกษา เสนอแผนการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนฯ		กองประกันคุณภาพการศึกษา
เมษายน - พฤษภาคม 2567	คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้	<b>ขั้นตอนที่ 3</b> การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)	คณะกรรมการดำเนินงาน
พฤษภาคม 2567	คณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของคณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน (ครั้งที่ 1)	<b>ขั้นตอนที่ 4</b> การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)	คณะกรรมการขับเคลื่อน



ปฏิทินการดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ช่วงเวลา	กิจกรรม	ขั้นตอนการจัดการความรู้	ผู้รับผิดชอบ
มิถุนายน 2567	คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน เผยแพร่องค์ความรู้ และ กำกับ ติดตาม การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	<b>ขั้นตอนที่ 5</b> การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)	คณะกรรมการดำเนินงาน
มิถุนายน 2567	คณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของคณะ/ศูนย์/สำนัก/ สถาบัน (ครั้งที่ 2)		คณะกรรมการขับเคลื่อน
กรกฎาคม 2567	คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน สรุปรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้		คณะกรรมการดำเนินงาน
กรกฎาคม 2567	คณะกรรมการขับเคลื่อน สรุปรายงานผลการจัดการความรู้ใน ภาพรวม		คณะกรรมการขับเคลื่อน
กรกฎาคม 2567	คณะกรรมการขับเคลื่อน จัดกิจกรรม NRRU Show & Share 2024	<b>ขั้นตอนที่ 6</b> การแบ่งปันแลกเปลี่ยน ความรู้ (Knowledge Access) และ <b>ขั้นตอนที่ 7</b> การเรียนรู้ (knowledge Access)	คณะกรรมการขับเคลื่อน
กันยายน 2567	กองประกันคุณภาพการศึกษา เสนอรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ระดับ มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะฯ		กองประกันคุณภาพการศึกษา